

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

HPT – ดักทาง จากการพักตัว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... หลังๆ มาเนี่ย เหนือเมฆไม่อยากเอ่ยถึงตลาด หรือ SET Index ลักเท่าไรเลยนะ เพราะตอนนี้ เริ่มเห็นสัญญาณจาก “เส้น 3 เซียน” ที่ต้องกล่าวว่า หนาวๆ ใจอยู่เหมือนกัน... ซึ่งต่อให้เห็น การขึ้นได้ในระยะนี้ จนถึงระดับ 1800 หรือ ใกล้ๆ 1800 ได้ก็ตาม แต่หากว่าการขึ้นที่อาจจะมี(หรือไม่) แล้วไม่สามารถจะผ่าน 1800 ไปให้ได้นี้แหละ เรื่องใหญ่ จากสัญญาณของเส้น 3 เซียน อาจจะมีตามมาได้... ถ้านับจากตรงนี้ไป จะขึ้นได้กี่ประมาณอีก 30 จุดบวกลบ แล้วถ้าไม่ผ่านจริงๆ แล้วไหลลงมาต่ำๆ อีกครั้ง ความน่าจะเป็นในเชิงลบ จะทวีมากขึ้นเรื่อยๆ นะ ต่อให้ใครๆ มาปรับเป้าขึ้นบ้าง อยู่ที่ใกล้ 1900 หรือ จะยังเอาสูงกว่าเหมือนเดิม แต่เหนือเมฆก็ยังต้องจับตาดู เส้น 3 เซียน ไว้ก่อนอยู่ดี... กามว่า เส้นที่วานั้น คือเส้นอะไร ทำไมถึงเอ่ยว่า เส้น 3 เซียน... อันนี้ ก็น่าจะมึหลายๆ ท่านที่รู้จักกันไปบ้างแล้ว จากการอบรมใน โครงการ UIA. ที่ผ่านมาทั้ง 4 รุ่น และ รุ่นต่อไปจะเป็น รุ่นที่ 5 แล้วด้วย เอาเป็นว่า ขอไปเก็บไว้ว่ากันในงาน สัมมนาต่างๆ แล้วก็การ Workshop และ UIA. รุ่น 5 นะครับ... แล้วท่านจะรู้ว่า เส้น 3 เซียน ของเหนือเมฆ จะใช้ได้ดีมากน้อยแค่ไหน และบอกให้เราเตรียมตัว หรือต้องทำอะไรกับพอร์ตการลงทุน ซึ่งจริงๆ ก็ได้ เคยกล่าวไปแล้วทางสื่อฯ ที่ีช่องหุ้นนั้นแหละครับ... บอกว่าถ้าแนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจริงๆ ใครที่เคยติดหุ้นแถวๆ ระดับ 1800+/- ก็ยังปรับพอร์ตทัน หรือ ถ้าจะเสียหาย ก็เสียหายไม่มากนักหรอก... เรื่องของ “เส้น 3 เซียน” เป็นเรื่องของการดูแนวโน้มหลักๆ ในระยะกลางๆ ขึ้นไป ว่า จะมีโอกาสไปทางไหน

ดูตามเกม... เราอ่านตามรูปแบบเกมการเล่นที่ผ่านมา ก็เลยต้องเปิดเกม เล่นดักทางก่อน ซึ่งหมายถึง ถ้าวันหนึ่งจะพักตัวอีกวัน ก็ไม่ว่า เามาเก็บไว้ก่อนราคาแถวๆ นี้... แต่ถ้าจะรอไล่ตาม ก็ไม่ว่ากัน

แนวรับ : ... 1.60-1.58 เก็บหรือห่อไว้ได้ หรือ 1.60-1.66 ก็ไม่แพงนะ

เป้าหมาย : ... เส้นสั้น ก็มอง 1.9-2.0 แต่ถ้าจะเอายาว ๆ 2.50-2.60 โน่น

Price Chart...(HPT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น HPT... รูปแบบของแท่งเทียน หรือ การแกว่งตัวของราคา จะยังงี้ก็แล้วแต่ ถ้าอ่านตามรูปแบบของ MA. ที่เป็นภาวะกระทิงแบบนี้เนี่ย ยังเสีย ก็อย่าให้ MA5days ตัด MA10days ลงมาเสียก่อนเป็นดี หรือถ้าจะเอารายๆ หรือหมดหวังเลยเนี่ย ถ้า MA10days ตัด MA25days ลงมานั้นแหละ แปลว่า ไม่ใช่แล้วละ... แต่ถ้าหากยังเห็นเป็นไปตามภาพนี้ ยังไงก็ต้องเข้าไปเอาหุ้นมาเก็บไว้เสียหน่อยแล้วละ... แล้วถ้าจะถามว่า ไม่อยากรอสัญญาณร้าย จากการตัดของเส้นในทางลง ตามที่ว่า จะเอาระดับไหนเป็นทางหนี... ก็เอาง่ายๆ เลยนะครับ หากมีการขึ้นเหนือระดับ 1.50 ไม่ได้แล้วเนี่ย ก็เป็นทางที่ระจะหนีไว้ก่อนเลยก็ได้ ไม่ต้องรอเส้นตัดลงหรอก

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน